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Viðtakandi: Borgarráð 
Sendandi: Fjármála- og áhættustýringarsvið 
Efni: Tillaga um breytingu á skráningu og gjaldtöku fyrir viðveru barna í leikskólum vegna 
daga í dymbilviku, í vetrarleyfum grunnskóla og á milli jóla og nýárs.  
 

Umsögn 

Óskað hefur verið eftir umsögn fjármála- og áhættustýringarsviðs um tillögu um breytingu á 
skráningu og gjaldtöku fyrir viðveru barna í leikskólum vegna daga í dymbilviku, í vetrarleyfum 
grunnskóla og á milli jóla og nýárs. Með tillögunni fylgir kostnaðarmat skóla- og frístundasviðs. 

Í dag er hægt að sækja um niðurfellingu gjalda milli jóla og nýárs, í vetrarleyfum grunnskóla og 
í dymbilviku að því tilskildu að barn taki leyfi alla dagana. 

Samkvæmt upplýsingum frá skóla- og frístundasviði hafa á milli 47%-61% barna í leikskólum 
nýtt sér þennan möguleika síðustu ár. Árlegur beinn kostnaður í formi tekjulækkunar hefur 
verið á milli 7,5 – 14 m.kr. og skýrist munurinn helst af fjölda daga sem niðurfellingin tekur tillit 
til á hverju ári og fjölda barna. Þrátt fyrir að hægt sé að óska eftir niðurfellingu gjalda er nokkur 
hópur sem gerir það ekki þrátt fyrir að nýta þessa daga. Fjöldi þeirra sem ekki óska eftir 
niðurfellingu en mæta ekki er á milli 14-43% árið 2023 en hlutfallið er misjafnt eftir tímabili. 
Áætlaðir kostnaður vegna matarinnkaupa og förgunar á mat sem ekki nýtist er í heildina 
gróflega áætlað um 3 milljónir fyrir skólaárið 2023-2024. Einnig má nefna að frítaka barna hefur 
veitt leikskólastjórum svigrúm til að leyfa orlofstöku starfsfólks eða úttekt á uppsafnaðri 
styttingu vinnuvikunnar hjá félögum í FL. 

Skóla- og frístundasvið leggur til að leikskólagjöld verði felld niður og að öll börn verði skráð í 
leyfi á ákveðnum dögum yfir skólaárið. Um er að ræða alla virka daga í dymbilviku, alla virka 
daga í öðru hvoru eða báðum vetrarfríum grunnskóla samkvæmt samþykktu skóladagatali 
skóla- og frístundaráðs og alla virka daga milli jóla og nýárs. Boðið verður upp á að skrá börn 
sín sérstaklega þurfi þau á þjónustu leikskóla að halda og leggur skóla- og frístundasvið fram 
tvær tillögur við innheimtu gjalda. Tillaga eitt felur í sér að greitt verður sérstaklega fyrir hvern 
dag samkvæmt gjaldskrá frístundaheimila og í tillögu tvö er miðað við að greitt sé fyrir hvern 
dag samkvæmt gjaldskrá leikskóla.  

 

Í kostnaðarmati skóla- og frístundasviðs er gert ráð fyrir hámarks tekjulækkun að upphæð 
136.000 þ.kr. Í töflum hér fyrir neðan má sjá heildar fjárhagsleg áhrif eftir tillögum. 

 

 

 

 



 
Tillaga 1  

 

2024 – 2025 20% skráning 40% skráning 60% skráning 
Hámarks tekjulækkun 136.000.000 kr. 136.000.000 kr.  136.000.000 kr.  

Spá um tekjur 48.140.618 kr. 92.281.236 kr. 142.659.078 kr.  
Fjárhagsleg áhrif -87.859.382 kr.  -43.718.764 kr.  6.659.078 kr.  

 

Tillaga 2  

 

2024 - 2025 20% skráning 40% skráning 60% skráning 
Hámarks tekjulækkun 136.000.000 kr. 136.000.000 kr.  136.000.000 kr.  

Spá um tekjur 27.124.927 kr. 54.249.855 kr. 81.374.782 kr. 
Fjárhagsleg áhrif -108.875.073 kr.  -81.750.145 kr.  -54.625.218 kr.  

 

Skóla- og frístundasvið bendir á að með tillögunni er vonast til að geta létt álag í skipulagi 
leikskólastarfs sem gæti leitt af sér jákvæð áhrif á starfsmannaveltu, fáliðun og 
veikindahlutfall starfsmanna. Það hefði svo í för með sér frekari jákvæð fjárhagleg áhrif er til 
tekst.  

Fjármála- og áhættustýringarsvið hefur rýnt tillöguna og telur að hún feli í sér tækifæri í betri 
nýtingu fjármuna ásamt því að ná fram öðrum markmiðum sínum. Út frá þeim forsendum sem 
fjármála- og áhættusvið hefur varðandi fjárhagsleg áhrif tillögunnar þá er lagt til að hún sé 
samþykkt en sviðið leggur einnig til að tillaga þessi fari í gegnum jafnréttisskimun, og í 
framhaldinu jafnréttismat leiði skimunin til þeirrar niðurstöðu til að hægt sé að meta tillöguna 
með fullnægjandi hætti. Einnig er vakin athygli á því að nokkur óvissa er um þær forsendur 
sem lagðar eru til grundvallar í fjárhagslega matinu s.s. um fjölda barna í leyfi og orlofstöku 
starfsmanna.  Því er mikilvægt að fylgjast með árangrinum af þessari breytingu.  
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